

BẾN CŨ GẶP NHAU – THU 2021



Anh em quân đội họp mặt nhân ngày mất của cựu Tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, Tướng Lê Quang Lưỡng và Đại úy Bác sĩ Nhảy Dù Tô Phạm Liệu.

bcg2021SEP_2021OCT08_fri

Bên nhau như ngày nào cùng đứng chung chiến hào Bảo Quốc An Dân.

Arlington – Đáp lời mời của cựu Tổng Hội Trưởng Hải Quân VNCH, Nguyễn Xuân Dục, chiều ngày Thứ Sáu 01/9/2021 một số anh em quân đội và gia đình thuộc các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa đã đến Nhà hàng Kowloon, thành phố Arlington, Texas để tham dự họp mặt nhân ngày mất của cựu Tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, Tướng Lê Quang Lưỡng và Đại úy Bác sĩ Nhảy Dù Tô Phạm Liệu.

Hiện diện có Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật, Hoàng Như Bá. Phó Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, Bùi Quang Thống. Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW, Nguyễn văn Lạc. Hội trưởng Hải Quân Trùng Dương DFW, Võ văn Hiệp. Hội trưởng Nha Kỹ Thuật DFW, Nguyễn Ngọc Quý. Chủ tịch Chi hội Nhảy Dù DFW, Lê Xuân Hà và Phó chủ tịch nội vụ, Nguyễn văn Diên. Truyền thông báo chí có Bút Việt News và Trẻ Đẹp Online Daily News.

Mở đầu buổi họp mặt chiến hữu, Nguyễn Xuân Dục nói vì thời gian cấp bách nên không kịp mời tất cả anh em trong các quân binh chủng cũng như không kịp thông báo đầy đủ trên các phương tiện truyền thông báo chí, nên chỉ giới hạn mời một số anh em đến để họp mặt và tưởng nhớ vị tướng Tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, Lê Quang Lưỡng mất ngày 21/9/2005 và người đồng đội Đại úy Bác sĩ Nhảy Dù Tô Phạm Liệu mất ngày 29/9/1997.

Tiếp theo một số anh em tham dự đã nhắc lại những kỷ niệm về Tướng Lê Quang Lưỡng và binh chủng Nhảy Dù lấy lòng của QLVNCH, ông được báo chí Sài Gòn phong tặng biệt danh là Con Beo Gấm Của Chiến Trường với danh hiệu truyền tin là Bạch Long mà anh em Dù đều nhớ, về Bác sĩ Tô Phạm Liệu với biệt danh Đệ Nhất Âm Sĩ Cuồng Thái Y, qua Mỹ học lại bằng bác sĩ rồi làm tại bệnh viện tâm thần tại Thành phố Alexandria, tiểu bang Louisiana nên mới có chữ “cuồng” trong danh hiệu độc nhất vô nhị này, BS Liệu là người rất ghiền gặp đồng đội và chỉ uống rượu còn hơn hũ chìm với anh em quân

đội thuộc bất cứ binh chủng nào, lại còn hay nói câu “tình thương mến thương” đặc ngữ của Group Bền Cũ.

Một Mũ Đỏ, người cùng đứng dưới chiến hào gần với BS Liêu trong trận đồi Charlie ngày 12/4/1972 kể lại ông Liêu lưng đeo Colt-45 tay cầm M-16 miệng hô to hối thúc binh sĩ giữ vững vị trí, nên đã viết một câu ca ngợi vị quân y sĩ anh dũng mê đánh trận còn hơn cầm ống chích này như sau “Cha nội này đi quân y uống quá, phải cầm quân đánh nhau mới đúng”.

Có anh em còn nhắc lại Pilot Trường Sơn Lê Xuân Nhị ngang tàng của Không Quân, và Út Bạch Lan Trương văn Út của Nhảy Dù kẹt không đến được, cái danh hiệu Út Bạch Lan này do chính Tướng Lương tặng cho anh Út để khen ngợi đánh giặc quá hay như nữ nghệ sĩ cải lương hát hay này. Có anh em bằng giọng ghen lời nhắc đến niên trưởng Trần Công Hạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Nhảy Dù vừa mới mất hồi tháng bảy này. Hôm nay, một thời ngang dọc còn chưa dứt với những chiến trận nổ ra trên bàn tiệc cùng với bóng hoa dù lơ lửng trên trời cao chưa kịp sợ thì dù đã bọc. Đây là đặc tính của người lính, ngang tàng khí phách và đầy trực ngôn có sao nói vậy người ơi, quân đội đã dạy cho họ thấy sao nói vậy và bảo sao làm vậy, mấy chục năm nay họ vẫn như vậy vì họ vẫn là lính, là một đời mang trách nhiệm Bảo Quốc An Dân cho đến ngày thở hơi cuối cùng.

Chúng tôi đã có nhiều lần viết về những buổi họp mặt “Bền Cũ” tại California hay tại Dallas, từ những tên tuổi lẫy lừng như Liêu Quang Nghĩa của Nhảy Dù, Trần Đức Cử của Hải Quân, Phan Nhật Nam, Phạm Như Đà Lạt của Nhảy Dù, hay Nguyễn văn Phán của Thủy Quân Lục Chiến, cho đến anh em quân đội bất kể cấp bậc nào đều gọi nhau bằng anh năm, chú tư, rất thân quen còn hơn anh em ruột thịt, vì họ đã sống và chiến đấu bảo vệ cho nhau như sự sống còn của dân tộc, và hôm nay đây nhân ngày tưởng niệm đồng đội, uống cạn chai này, lấy thêm chai khác, có người còn thị uy “uống cho đã vì đã có bà xã chờ về”. Người lính họ đã sống chia ngọt xẻ bùi với đồng đội trong quân ngũ như thế nào, thì nay với đồng đội cũng tận tình như thế và có lẽ đến chết vẫn như thế, đến lúc nhà hàng đã đóng cửa được nửa giờ, anh em vẫn còn ngồi ép nhau cạn ly rồi mới chịu chia tay.

Hôm nay đây ngày vui ta thấy nhau, dòng nhạc sao mà giống giọng văn Bền Cũ quá, nên chúng tôi đề nghị lần tới cứ ba tháng làm một lần để nối tiếp chí hướng, để anh em gặp nhau nhắc lại người còn người mất cho đỡ nhớ nhà châm điều thuốc khói huyền bay lên cây, có người nói lâu quá, mỗi tháng làm một lần, cuối cùng quyết định hai tháng một lần, và Mũ Đỏ Bùi Quang Thống được chỉ định và nhận trách nhiệm tổ chức họp mặt mang hình thức Bền Cũ này vào cuối tháng 11/2021 cũng tại Nhà hàng Kowloon, chắc chắn sẽ đông vui hơn, có nhiều anh em thuộc các quân binh chủng hơn.

Trẻ Đẹp Online

*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Bùi Quang Thống** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, October 8, 2021
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*